



แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกันยายน และ 9 เดือน ปี 2547 (ฉบับที่ 11/2547)

จัดทำโดย ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

(<http://www.bot.or.th>)

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนกันยายน 2547 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคยังคงขยายตัวดีแต่ในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่มูลค่าส่งออกเร่งตัวจากเดือนก่อนตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ทำให้ผลผลิตอุตสาหกรรมส่งออกขยายตัวสูงและบางอุตสาหกรรมลงทุนขยายการผลิต รายได้เกษตรกรจากพืชผลหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวทั้งราคาและปริมาณ ภาคบริการยังได้รับผลดีจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดประชุมสัมมนาตลอดจนการขยายเส้นทางบินและการแข่งขันด้านราคาของสายการบินราคาถูก (Low cost Airlines) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่วนเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2547 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.0 ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อแก่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร

ช่วง 9 เดือน ปี 2547 เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวได้ดี จากการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะการก่อสร้างและการส่งออกเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ นอกจากนี้รายจ่ายภาครัฐก็มีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสที่ 3 การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปัจจัยเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ เช่น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักธุรกิจที่ลดลง ทางด้านอุปทานปรากฏว่ารายได้เกษตรกรจากพืชหลักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.4 ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวมากตามการส่งออกและทำให้มีการลงทุนขยายการผลิตเพิ่มขึ้น ภาคบริการขยายตัวดีตั้งแต่ต้นปี จากการจัดกิจกรรมสนับสนุน เช่น การจัดประชุมสัมมนาภาครัฐและเอกชน สายการบินต้นทุนต่ำ รวมทั้งไม่ประสบปัญหาความกังวลเกี่ยวกับโรค SARS เช่นปีก่อน ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเร่งตัว

รายละเอียดของแต่ละภาคเศรษฐกิจในเดือนกันยายน และในช่วง 9 เดือน ปี 2547 มีดังนี้

1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสำคัญ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 8.6 ตามผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอมแดง ข้าวเหนียวนาปี ถั่วเหลือง และลำไย เนื่องจากราคาปีก่อนสูงทำให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก และสภาพอากาศเอื้ออำนวย ด้านราคาผลผลิตพืชสำคัญเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 ตามราคาข้าวเหนียวนาปี ถั่วเหลือง และลำไยเป็นสำคัญ ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรจากพืชผลหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2

ช่วง 9 เดือน ปี 2547 ผลผลิตพืชสำคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด หอมแดง ลำไย และข้าว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 ตามแรงจูงใจด้านราคา ทำให้มีการขยายเนื้อที่เพาะปลูกและสภาพอากาศเหมาะสม แม้ว่าราคาพืชผลสำคัญลดลงร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

2. ภาคอุตสาหกรรม การผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 เป็น 134.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เนื่องจากมีการนำเครื่องจักรผลิตสินค้าใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเก่าและขยายกำลังการผลิตเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในหมวดเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟและสายเคเบิล แต่ลดลงในหมวดสินค้าอัญมณี

ช่วง 9 เดือน ปี 2547 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตเพื่อส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.0 เป็น 1,207.2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ตามอุปสงค์ที่เร่งตัวสูงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกที่มีการแข่งขันฟุตบอลยูโรและกีฬาโอลิมปิก แต่เริ่มชะลอตัวใน 2 เดือนหลัง สินค้าที่เพิ่มขึ้นมากได้แก่ เครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา ตามลำดับ

3. ภาคบริการ ภาวะการท่องเที่ยวขยายตัวในเกณฑ์ดี แต่ชะลอลงจากเดือนก่อนตามฤดูกาล (Low Season) เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการจัดประชุมสัมมนาของส่วนราชการและเอกชน การขยายเส้นทางบินและการแข่งขันด้านราคาของสายการบินราคาถูก (Low cost Airlines) ส่งผลให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45.5

สูงกว่าร้อยละ 42.4 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน ราคาห้องพักเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นจาก 743.05 บาทต่อห้องในปีก่อน เป็น 765.17 บาทต่อห้อง และจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.1 อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นก็มีผลกระทบต่อ นักท่องเที่ยวไทยบ้าง

ช่วง 9 เดือน ปี 2547 ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากโรค SARS เช่นในปีก่อน นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Low Season) การจัดประชุม/สัมมนาของภาครัฐและเอกชน และปัจจัยเสริมจากการเข้าชมรมกีฬาแพนด้า สำหรับอัตราการเข้าพัก เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 53.5 เทียบกับร้อยละ 48.3 ช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนราคาห้องพักเฉลี่ย 863.33 บาทต่อห้อง ปรับสูงขึ้นจาก 791.4 บาทต่อห้อง ในช่วงเดียวกันปีก่อน ทางด้านจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.5 เป็น 2.7 ล้านคน สูงกว่าจำนวน 1.9 ล้านคนในปีก่อน เนื่องจากการเข้ามาแข่งขันของสายการบินราคาถูกลง (Low Cost Airlines) รวมทั้งการเพิ่มเส้นทางและเที่ยวบินทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และการเช่าเหมาลำ

4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอตัวลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาน้ำมัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกอบกับอยู่ในช่วงการรอรถยนต์รุ่นใหม่ที่จะออกมาในช่วงนี้ ทำให้ยอดจดทะเบียนรถยนต์เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.2 ชะลอลงจากร้อยละ 11.6 เดือนก่อน สำหรับยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.7 สูงกว่าร้อยละ 4.4 เดือนก่อน ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคเหนือตอนบน ด้านการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนในเดือนสิงหาคม 2547 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.0 ชะลอลงเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เดือนก่อน ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่ชะลอลงในเกือบทุกจังหวัด

ช่วง 9 เดือน ปี 2547 ขยายตัวในอัตราที่ลดลง โดยในช่วงครึ่งปีแรกได้รับผลดีจากอัตราดอกเบี้ยต่ำการส่งเสริมการขายและเงินค่าน้ำดื่มต่ำ ตลอดจนรายได้เกษตรกรบริเวณภาคเหนือตอนล่างเพิ่มขึ้นจากการขายพืชผลเกษตร แต่ในไตรมาส 3 กิจกรรมทางด้านการใช้จ่ายเริ่มชะลอลง เนื่องจากผลกระทบจากราคาน้ำมัน การชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์เพื่อรอความชัดเจนเรื่องการปรับลดภาษีสรรพสามิตและรถรุ่นใหม่ที่จะออกมาตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 ทำให้ยอดจดทะเบียนรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 ชะลอลงเทียบกับร้อยละ 40.8 ในช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 ชะลอลงมากเทียบกับร้อยละ 39.0 ในช่วงเดียวกันปีก่อน การใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนเร่งตัวร้อยละ 7.2 เทียบกับร้อยละ 4.8 ในช่วงเดียวกันปีก่อน แม้ว่าชะลอตามลำดับในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าขยายตัวของครัวเรือนทุกจังหวัด

5. การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อขยายการผลิตยังมีเกณฑ์ขยายตัวดี แต่ความสนใจลงทุนด้านก่อสร้างชะลอลง โดยพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 47.0 เนื่องจากปีก่อนมีการขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมรายใหญ่ โดยลดลงในหลายจังหวัดภาคเหนือ อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมขายที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 เร่งตัวจากร้อยละ 7.4 เดือนก่อน ตามธุรกรรมซื้อขายที่ดิน ทางด้านการลงทุนผลิตเร่งตัวขึ้นตามมูลค่านำเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบร้อยละ 52.8 โดยเฉพาะการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ขณะที่เงินลงทุนของอุตสาหกรรมจดทะเบียนตั้งใหม่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและเครื่องเคลือบดินเผา ด้านเงินลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนกว่าสองเท่าตัวสะท้อนความสนใจลงทุนผลิตสินค้าเกษตรกรรมและผลผลิตเกษตรเป็นสำคัญ

ช่วง 9 เดือน ปี 2547 การลงทุนทางด้านผลิตเร่งตัว ส่วนการลงทุนก่อสร้างเป็นการดำเนินการในส่วนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างไว้แล้ว ขณะที่ความสนใจลงทุนก่อสร้างชะลอลง โดยพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.3 จากประเภทยาณิชยกรรม ประเภทที่อยู่อาศัยและประเภทบริการ อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมขายที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.7 เร่งตัวจากร้อยละ 26.4 ช่วงเดียวกันปีก่อน จากการซื้อขายที่ดินช่วงไตรมาสแรกของธุรกรรมรายใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสำคัญ การลงทุนทางด้านผลิตขยายตัวดี จากมูลค่านำเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.0 เร่งตัวจากร้อยละ 24.3 ในช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตัวของการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ขณะที่เงินลงทุนของอุตสาหกรรมจดทะเบียนตั้งใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.4 ส่วนใหญ่จากอุตสาหกรรมประเภทระบบบำบัดน้ำเสีย ด้านเงินลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.4 สูงสุดในรอบ 4 ปี โดยเฉพาะการลงทุนผลิตสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ผลผลิตเกษตร และชิ้นส่วนยานพาหนะ

6. การคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัดในภาคเหนือขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.3 เป็น 12,581.7 ล้านบาท ชะลอลงเล็กน้อย จากการลดลงของรายจ่ายประจำร้อยละ 12.7 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าตอบแทนและงบกลางไปที่ส่วนกลาง ขณะที่งบลงทุนยังเพิ่มขึ้นจากหมวดครุภัณฑ์เป็นหลัก โดยการเบิกจ่ายลดลงมากที่จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ และพิจิตร ทางด้านการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เร่งตัวโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.8 เป็น 1,788.0 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเงินเหลื่อมนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดือนก่อน การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาที่จัดเก็บจากการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 และร้อยละ 17.3 โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และพิษณุโลก ตามลำดับ ส่งผลให้ดุลเงินในงบประมาณขาดดุล 10,793.7 ล้านบาท เทียบกับ 9,999.1 ล้านบาท เดือนก่อนและ 10,697.2 ล้านบาท ระยะเดียวกันปีก่อน

ช่วง 9 เดือน ปี 2547 การใช้จ่ายของภาครัฐบาลผ่านคลังจังหวัด/คลังอำเภอในภาคเหนือ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.8 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 6.6 ปีก่อน เป็น 96,733.3 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นมากจากงบประจำร้อยละ 7.3 ในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างชั่วคราว ส่วนงบลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 จากหมวดครุภัณฑ์ ทางด้านการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 เป็น 13,040.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากจากการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะกว่าเท่าตัว ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 24.4 และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 13.8 ส่งผลให้ขาดดุลเงินในงบประมาณ 83,692.8 ล้านบาท เทียบกับ 76,747.6 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันปีก่อน

7. การค้าต่างประเทศ มูลค่าส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 เป็น 183.2 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยการส่งออกผ่านด่านศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 เป็น 134.8 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากการขยายกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมเริ่มผลิตได้เต็มกำลังการผลิต ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟและสายเคเบิล เพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และฮ่องกง ส่วนการส่งออกผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ลดลงร้อยละ 2.9 เหลือ 12.0 ล้านดอลลาร์ สรอ. และการส่งออกผ่านด่านศุลกากรชายแดน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.5 เป็น 36.4 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยการส่งออกไปพม่าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากการส่งออกน้ำมันพืช รถยนต์ และโพลิโพรพิลีน ส่วนการส่งออกไปลาวเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว ส่วนใหญ่เป็นลำไยอบแห้งที่ส่งผ่านไปจีน ขณะที่การส่งออกไปจีนตอนใต้ลดลงร้อยละ 75.2 เนื่องจากสามารถส่งออกผ่านช่องทางอื่นๆ มูลค่านำเข้า ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 เป็น 120.3 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยการนำเข้าผ่านด่านนิคม ฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 เป็น 111.4 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตมากขึ้น ส่วนการนำเข้าผ่านด่านศุลกากรชายแดน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.4 เป็น 7.1 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการนำเข้าสินค้าจากพม่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.9 จากการนำเข้าอาหารทะเลประเภทปูและปลา การนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 แต่การนำเข้าจากลาวลดลงร้อยละ 21.6 ดุลการค้า ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือ เกินดุล 63.0 ล้านดอลลาร์ สรอ. สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนที่เกินดุล 48.2 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ช่วง 9 เดือน ปี 2547 มูลค่าส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.0 เป็น 1,629 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยการส่งออกผ่านด่านศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.0 เป็น 1,207.2 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามอุปสงค์ต่างประเทศที่มีเพิ่มขึ้น ก่อนชะลอลงใน 2 เดือนหลัง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.0 เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.6 และอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.0 แต่สำหรับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ไม้และพืชสวน ลดลงร้อยละ 28.1 และร้อยละ 17.8 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง ตามลำดับ ส่วนการส่งออกผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ลดลงร้อยละ 0.2 เหลือ 110.3 ล้านดอลลาร์ สรอ. การส่งออกผ่านด่านศุลกากรชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.5 เป็น 311.9 ล้านบาท จากการส่งออกไปพม่าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทน้ำมันปาล์ม ผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน และผงชูรส การส่งออกไปลาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.5 ขณะที่การส่งออกไปจีนตอนใต้ลดลงร้อยละ 43.9 เนื่องจากสินค้าประเภทผักและผลไม้ เปลี่ยนไปขนส่งทางทะเลมากขึ้น มูลค่านำเข้า ผ่านด่านศุลกากรขยายตัวตามการส่งออก โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6 เป็น 1,022.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นการนำเข้าผ่านด่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.8 เป็น 957.0 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบเพื่อการผลิตมากขึ้น การนำเข้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.0 เป็น 52.2 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการนำเข้าสินค้าจากพม่าที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากการนำเข้าโคกระบือและสินค้าประมง ขณะที่การนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.2 จากการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร

ภาคเหนือ

	หน่วย	2546	2546			2547				
			ไตรมาส 3	ม.ค.-ก.ย.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ม.ค.-ก.ย.	ส.ค.	ก.ย.
- การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม่	ราย	608	176	455	161	127	244	532 P/	74	94 P/
จำนวน		(-10.1)	(18.9)	(-9.0)	(15.0)	(-8.6)	(38.6)	(16.9)	(85.0)	(38.2)
เงินทุน	ล้านบาท	5,501.3	1,644.8	4,196.4	1,235.3	1,137.0	3,688.6	6,060.9 P/	288.9	561.1 P/
		(-39.9)	(-37.8)	(-36.9)	(-2.3)	(-11.7)	(124.3)	(44.4)	(-34.5)	(108.4)
- การส่งเสริมการลงทุน (ได้รับอนุมัติ)	โครงการ	54	16	40	14	15.0	23	52	8.0	8.0
จำนวน		(74.2)	(166.7)	(66.7)	(27.3)	(15.4)	(43.8)	(30.0)	(300.0)	(14.3)
เงินทุน	ล้านบาท	7,063.1	2,701.4	5,286.7	774.2	4,095.1	4,300.4	9,169.7	881.4	1,586.3
		(104.3)	(376.4)	(185.6)	(44.9)	(99.7)	(59.2)	(73.4)	(-37.6)	(243.8)
- สินเชื่อธนาคารพาณิชย์	ล้านบาท	n.a.	15,407.6	15,407.6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ก่อสร้าง		-	(-1.6)	(-1.6)	-	-	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์	ล้านบาท	n.a.	7,885.5	7,885.5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		-	(-0.7)	(-0.7)	-	-	-	-	-	-
6. การใช้จ่ายภาครัฐ										
- รายได้	ล้านบาท	14,576.3	3,287.2	11,328.8	3,585.4	5,498.9	3,956.1	13,040.5	1,035.8	1,788.0
		(11.9)	(14.1)	(9.9)	(17.8)	(10.0)	(20.4)	(15.1)	(5.3)	(30.8)
ภาษี	ล้านบาท	10,960.6	2,746.3	8,399.1	3,216.5	3,269.3	3,250.3	9,736.1	961.9	975.4
		(9.1)	(9.9)	(5.3)	(12.2)	(17.4)	(18.4)	(15.9)	(-6.8)	(4.5)
อื่นๆ	ล้านบาท	3,615.7	540.9	2,929.7	368.9	2,229.6	705.8	3,304.4	73.9	812.6
		(21.4)	(40.9)	(25.6)	(110.7)	(0.7)	(30.5)	(12.8)	(253.0)	(87.2)
- รายจ่ายจากเงินในงบประมาณ	ล้านบาท	113,630.6	31,895.2	88,076.3	29,090.4	31,513.6	36,129.3	96,733.4	11,034.8	12,581.7
		(-4.5)	(4.3)	(-6.6)	(9.8)	(6.2)	(13.3)	(9.8)	(4.7)	(4.3)
รายจ่ายประจำ	ล้านบาท	78,566.3	23,095.2	60,899.3	19,352.6	21,683.0	24,298.0	65,333.5	7,118.5	8,586.3
		(0.1)	(5.4)	(0.3)	(4.5)	(12.5)	(5.2)	(7.3)	(6.7)	(-12.7)
รายจ่ายลงทุน	ล้านบาท	35,064.3	8,799.9	27,177.0	9,737.9	9,830.6	11,831.3	31,399.7	3,916.3	3,995.4
		(-13.3)	(1.6)	(-19.1)	(22.0)	(-5.5)	(34.4)	(15.5)	(1.3)	(79.7)
- ดุลเงินในงบประมาณ	ล้านบาท	-99,054.3	-28,608.0	-76,747.6	-25,505.0	-26,014.6	-32,173.1	-83,692.8	-9,999.1	10,793.7
7. การค้าต่างประเทศ										
- สินค้าส่งออกผ่านด่านศุลกากร	ล้านดอลลาร์ สรอ.	1,678.8	432.6	1,197.8	518.2	540.3	570.8	1,629.3	186.3	183.2
		(20.9)	(26.7)	(15.7)	(40.3)	(36.5)	(32.0)	(36.0)	(18.1)	(25.8)
ท่าอากาศยานเชียงใหม่	ล้านดอลลาร์ สรอ.	143.2	39.8	110.5	31.7	39.4	39.1	110.3	11.5	12.0
		(8.6)	(5.8)	(7.1)	(3.5)	(-1.6)	(-1.7)	(-0.2)	(-14.1)	(-2.9)
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	ล้านดอลลาร์ สรอ.	1,266.6	318.5	901.1	391.4	398.6	417.2	1,207.2	131.9	134.8
		(16.4)	(15.2)	(10.3)	(39.1)	(32.3)	(31.0)	(34.0)	(18.1)	(24.5)
การค้าชายแดน	ล้านดอลลาร์ สรอ.	268.9	74.3	186.2	95.1	102.3	114.5	311.9	42.9	36.4
		(59.7)	(170.5)	(61.4)	(65.3)	(87.9)	(54.1)	(67.5)	(31.5)	(45.5)
พม่า	ล้านดอลลาร์ สรอ.	181.1	41.5	127.1	80.9	91.3	94.9	267.0	33.5	30.9
		(100.1)	(340.6)	(92.1)	(100.2)	(101.9)	(128.5)	(110.0)	(136.0)	(121.2)
จีนตอนใต้	ล้านดอลลาร์ สรอ.	74.6	30.6	48.9	10.0	7.2	10.1	27.4	4.2	2.6
		(17.0)	(104.6)	(26.4)	(-19.0)	(23.7)	(-66.9)	(-43.9)	(-76.2)	(-75.2)
- สินค้านำเข้าผ่านด่านศุลกากร	ล้านดอลลาร์ สรอ.	1,115.2	275.7	788.8	343.5	336.0	343.0	1,022.5	108.3	120.3
		(17.4)	(9.8)	(9.8)	(31.8)	(33.1)	(24.4)	(29.6)	(23.7)	(23.4)
ท่าอากาศยานเชียงใหม่	ล้านดอลลาร์ สรอ.	13.7	2.6	10.4	4.2	4.2	4.9	13.3	1.8	1.8
		(-10.6)	(-40.1)	(-3.3)	(-16.3)	(47.9)	(92.1)	(27.7)	(133.4)	(103.6)
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	ล้านดอลลาร์ สรอ.	1,044.4	260.0	748.7	3.6	314.2	321.1	957.0	100.7	111.4
		(16.6)	(8.8)	(10.4)	(83.4)	(29.6)	(23.5)	(27.8)	(22.8)	(21.9)
การค้าชายแดน	ล้านดอลลาร์ สรอ.	57.1	13.2	29.6	335.7	17.6	17.1	52.2	5.9	7.1
		(44.5)	(65.7)	(-0.2)	(32.3)	(143.7)	(29.2)	(76.0)	(22.3)	(35.4)
พม่า	ล้านดอลลาร์ สรอ.	23.3	5.5	14.0	7.5	9.5	9.4	29.6	3.4	3.5
		(26.1)	(93.0)	(-4.0)	(59.1)	(187.1)	(71.1)	(111.6)	(48.4)	(85.9)
จีนตอนใต้	ล้านดอลลาร์ สรอ.	26.5	6.5	10.5	0.3	5.4	6.5	15.5	2.1	3.3
		(148.6)	(142.2)	(45.8)	(-53.5)	(162.9)	(-0.2)	(47.2)	(-4.3)	(10.6)
- ดุลการค้า	ล้านดอลลาร์ สรอ.	563.5	156.8	409.0	174.7	204.3	227.8	606.8	78.0	63.0
8. ระดับราคา					อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน					
- ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป	ร้อยละ	1.9	1.8	2.0	2.0	2.5	3.1	2.6	2.8	3.5
หมวดอาหาร	ร้อยละ	3.9	4.5	3.8	5.5	5.5	4.6	5.2	4.1	4.2
หมวดอื่นที่ไม่ใช่อาหาร	ร้อยละ	0.9	0.4	1.1	0.1	0.9	2.4	1.1	2.0	3.2
- ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน)	ร้อยละ	0.3	0.0	0.4	-0.2	-0.2	0.2	-0.1	0.0	0.5
9. ภาคการเงิน										
- เงินฝากธนาคารพาณิชย์	พันล้านบาท	283.0	280.7	280.7	286.4	291.8	n.a.	n.a.	292.8	n.a.
		(2.4)	(0.4)	(0.4)	(2.2)	(3.1)	-	-	(4.5)	-
- สินเชื่อธนาคารพาณิชย์	พันล้านบาท	200.5	194.3	194.3	204.4	206.6	n.a.	n.a.	208.9	n.a.
		(10.5)	(10.4)	(10.4)	(9.2)	(9.6)	-	-	(9.0)	-
- สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก	ร้อยละ	70.8	69.2	69.2	71.3	70.8	n.a.	n.a.	71.4	n.a.

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละจากระยะเดียวกันปีก่อน, E/ = ข้อมูลประมาณการ, P/ = ข้อมูลเบื้องต้น, R/ = ปรับปรุงข้อมูล, n.a. = ยังไม่มีข้อมูล